



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จากใจ 'ลูก' ถึง 'พ่อ'

### กาลเวลาพิสูจน์ศรัทธา

**ตั้งแต่**จำความได้ เมื่อประมาณ 57 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจำได้ว่า คนสูงอายุสมัยนั้นเรียกในหลวงว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าเข้าใจเองว่าคือพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

ในสมัยนั้นจะเห็นพระเจ้าอยู่หัวจากภาพวาดใส่กรอบไม้เล็กๆ มีสีสันทองจากรูปปฏิทินที่วาดขึ้นมา ที่วิกยังมีตู้ พังค์วิทยุเท่านั้นไม่เคยเห็นพระองค์จริงๆ

จนประมาณปี พ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มายกข้อฟ้าที่ วัดบ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พ่อแม่ได้พา ลูกๆ รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเดินทางไปรับเสด็จ จึงได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จริงๆ แคร่ระยะห่างประมาณ 50 เมตร เพราะยังเป็นเด็กเลขไม่รู้สักอะไร ต่อมาได้มีโอกาสดูจากโทรทัศน์ เลยได้ทราบว่าพระมหากษัตริย์ชาติไทยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิดพระองค์ท่านที่สุดเมื่อปี พ.ศ.2522 หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) วิทยาเขตพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี และมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งครั้งที่ทำให้เริ่มมีความรู้สึกรักและศรัทธาพระองค์ท่าน

จนมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูที่โรงเรียนพัฒนานิคม



อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2528 และได้รับเสด็จพระองค์อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งนำความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทำให้พี่น้องชาวพัฒนานิคม มีความสุขความเจริญตราบนานวัน

อันสิ่งจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในครั้งนั้น เดิมโรงเรียนพัฒนานิคม มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 500 กว่าคน ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพทำไร่ เลี้ยงโคนม มีแต่ป่าเขาทางไกล ความเจริญการเดินทางก็ลำบาก เพียงแค่ 5-10 ปีหลังจากเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม ในขณะนั้นมีความเจริญก้าวหน้า ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวบ้านส่งบุตรหลานเข้าเรียนจำนวนมาก คอนนี้โรงเรียนเรามีนักเรียนมากถึง 1,500 กว่าคน

ข้าพเจ้าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จึงสามารถบรรยายจากความทรงจำที่ผ่านมาให้เห็นความเปลี่ยนแปลง กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเหยียบพื้นดินตรงไหนก็จะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ทุกหย่อมหญ้า

จึงทำให้รู้ว่าพ่อหลวงของประชาราษฎร์ไทย มีความหมาย ความสำคัญ มีความยิ่งใหญ่ แก่พี่น้องชาวไทย ด้วยความจงรักภักดี ขอเป็นข้าราชการทุกชาติไปและจะขอเป็นครูที่ดี ดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีตามพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน

นายวันชัย ประดับมุข อายุ 59 ปี  
ข้าราชการครู ร.ร.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

